

สรุปรายงานการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2568 ของกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ประเด็น/เรื่องในการมีส่วนร่วม	สรุปข้อมูลผู้เข้าร่วม	กิจกรรมโดยสรุป/ผลจากการมีส่วนร่วม	การนำผลการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการทำงานของหน่วยงาน
<p>(1) งานเฉลิมฉลอง "วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล 2567" ที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมองค์การระหว่างประเทศเป็นเจ้าภาพร่วมกับหลายหน่วยงาน 12 ธ.ค. 2567</p>	<p>ผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 คนประกอบด้วย คณะทูตานุทูต ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาสังคม</p>	<p>(1) เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2567 นายรัศม์ ชาลีจันทร์ ผช. รมต. กต. ได้เป็นประธานร่วมกับนายแพทย์มณฑิร คณาสวัสดิ์ รองปลัด ก. สาธารณสุข และนางสาว Saima Wazed ผ.อ. องค์การอนามัยโลก ประจำภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก ร่วมเปิดงานวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล ประจำปี 2567 (ซึ่งตรงกับวันที่ 12 ธ.ค.ของทุกปี) ในหัวข้อ "Health Promotion: A Path Towards Sustainable UHC " ซึ่งจัดขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>(2) ในงานปีนี้ มีการอภิปรายเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ และการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพในระดับท้องถิ่น รวมทั้งยังได้มีการแสดงความยินดีต่อขบวนการแพทย์ชนบทของไทยที่ได้รับรางวัลแมกไซไซ ประจำปี ค.ศ. 2024 ในฐานะกลุ่มคนที่ขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ชนบทและถิ่นทุรกันดารของไทยสามารถเข้าถึงการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียม</p>	<p>กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนดำเนินการตามปฏิญญาสากลทางการเมืองของ UNGA ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พ.ศ. 2567 เพื่อพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และความคืบหน้าของการดำเนินการของไทยในประเด็นด้านสาธารณสุขในเวทีระหว่างประเทศ สอดคล้องกับที่ไทยได้เป็นประธานกลุ่ม Foreign Policy and Global Health Initiative (FPGH) ประจำปี 2567 ที่ขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อส่งเสริมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในกรอบสหประชาชาติ</p>

ประเด็น/หัวข้อการมีส่วนร่วม	สรุปข้อมูลผู้เข้าร่วม	กิจกรรมโดยสรุป/ผลจากการมีส่วนร่วม	การนำผลการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการทำงานของหน่วยงาน
<p>(2) การต้อนรับการเยือนของคณะทำงานว่าด้วยการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและเด็กหญิงของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ระหว่างวันที่ 2 - 13 ธ.ค. 2567</p>	<p>หน่วยงานของไทย ได้แก่ สนง. ตำรวจแห่งชาติ ร.พ.ตำรวจ สนง.ตรวจคนเข้าเมือง ก.ยุติธรรม ก.สาธารณสุข ทักษสถานหญิงกลาง รัฐสภา และหน่วยงานราชการใน จ. ตาก จ.สงขลา และ จ. เชียงใหม่</p>	<p>เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2567 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับและหารือแลกเปลี่ยนกับนาง Haina Lu และนาง Ivana Krstic สมาชิกคณะทำงานว่าด้วยการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและเด็กหญิง (WGDAWG) ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (HRC) ซึ่งเยือนไทย ระหว่างวันที่ 2 - 13 ธ.ค. 2567 ตามคำเชิญของรัฐบาลไทย รวมทั้ง กรมองค์การระหว่างประเทศได้จัดให้คณะทำงานฯ ได้รับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น กับหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น กระทรวงพัฒนาความมั่นคงมนุษย์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ฯลฯ ได้ศึกษาดูงานศูนย์พึ่งได้ (One Stop Crisis Center: OSCC) ร.พ.ตำรวจ ศูนย์แรกรับแม่และเด็ก และสถานกักตัวคนต่างด้าว สนง. ตรวจคนเข้าเมือง และทักษสถานหญิงกลาง และได้เดินทางไปศึกษาดูงานและพบหารือกับหน่วยงานราชการไทยใน จ. ตาก จ. สงขลา และ จ. เชียงใหม่</p>	<p>กรมองค์การฯ ได้ประสานงานให้คณะทำงานฯ ได้พบหารือกับส่วนราชการแบบแบ่งกลุ่ม (cluster meeting) เพื่อให้คณะทำงานฯ ซึ่งเป็นกลไกส่งเสริมสิทธิสตรีและเด็กหญิงใน HRC ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความยุติธรรม ความมั่นคงภายในประเทศ และความเท่าเทียมทางเพศในไทย กับหน่วยงานราชการไทยทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ทั้งในกรุงเทพฯ และในต่างจังหวัด ผลการเยือนและข้อสังเกตของคณะทำงานฯ จะเป็นประโยชน์ในการทำหน้าที่ของไทยในฐานะ ปท. สมาชิก HRC วาระปี ค.ศ. 2025 - 2027 ในการส่งเสริมความร่วมมือประเด็นสิทธิสตรีและเด็กหญิงในกรอบ UN และการประสานส่งเสริมความร่วมมือประเด็นดังกล่าวผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในไทย</p>

ประเด็น/หัวข้อการมีส่วนรวม	สรุปข้อมูลผู้เข้าร่วม	กิจกรรมโดยสรุป/ผลจากการมีส่วนร่วม	การนำผลการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการทำงานของหน่วยงาน
<p>(3) การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการนำปฏิบัติ ซึ่งข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัย และข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบปกติ เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2567</p>	<p>ผู้แทนหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโยกย้ายถิ่นฐาน 40 คน</p>	<p>เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2567 อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศได้เป็น ปช. การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการนำมาปฏิบัติซึ่งข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัย (Global Compact on Refugees – GCR) และข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration – GCM) ครั้งที่ 1/2567 ที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยเรียนเชิญหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโยกย้ายถิ่นฐานเข้าร่วม</p>	<p>กรมองค์การระหว่างประเทศได้นำผลการประชุมไปใช้ในการเตรียมการของฝ่ายไทยสำหรับการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารของ สนง. ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR Executive Committee) สมัยที่ 75 ระหว่างวันที่ 14 – 18 ต.ค. 2567 ณ นครเจนีวา และการประชุมทบทวนการดำเนินการตามข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 – 6 ก.พ. 2568 ที่กรุงเทพฯ</p>

รวบรวมโดยสำนักงานเลขานุการกรม
กรมองค์การระหว่างประเทศ